

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 5/2, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về việc quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, huyện Hưng Hà. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, một số sở, ngành và huyện Hưng Hà.

Quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần và hệ thống các di chỉ, khu vực khảo cổ có liên quan trên địa bàn huyện Hưng Hà. Bảo tồn, tôn tạo, phục hồi di tích trên vùng đất tổ Long Hưng - Hưng Hà tương xứng với vai trò của vương triều Trần trong lịch sử phát triển của dân tộc. Phát huy giá trị di tích và các khu vực khảo cổ có liên quan, trở thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn đối với du khách khi về thăm Thái Bình; kết nối quần thể các di tích gắn với vương triều Trần ở Thái Bình với các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác trong vùng, tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch phong phú, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hưng Hà nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung. Tạo cơ sở

pháp lý để bảo vệ, phát huy giá trị các di tích và khu vực khảo cổ có liên quan trong phạm vi quy hoạch và cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án thành phần về bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích theo quy hoạch được duyệt. Xây dựng giải pháp quản lý, kiểm soát không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực di tích và giải pháp quản lý, bảo vệ di tích theo quy định.

Tham khảo kỹ lưỡng các tài liệu lịch sử cũng như ý kiến của các giáo sư, nhà sử học, nhà khảo cổ học... Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh sự cần thiết, tầm quan trọng của việc xây dựng quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần. Đồng chí hoan nghênh Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo hoàn thiện việc lập quy hoạch, trong đó về cơ bản đã xác định được định hướng không gian kiến trúc cảnh quan khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần và khu khảo cổ thời Trần. Đồng chí cũng chỉ ra một số vấn đề Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu để hoàn thiện quy hoạch như: Ngoài vành đai 1, 2 đã được

xác định cần nghiên cứu xác định rõ vành đai 3 của khu di tích để quản lý về xây dựng, tổ chức dân cư, sinh hoạt... để tạo dựng giá trị tổng thể quy hoạch. Mạnh dạn, quyết liệt trong thực hiện công tác lập quy hoạch với quyết tâm tạo dựng không gian hoàn chỉnh. Cần có tầm nhìn dài hạn trong quy hoạch tổng thể khu dịch vụ gắn khu di tích. Chủ trọng tạo dựng thương hiệu, bản sắc, phát huy giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần. Cùng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và cho ý kiến về báo cáo đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên; đề xuất đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023 và một số nội dung công tác cán bộ.

ĐAO QUYÊN

Thúc đẩy các giải pháp chống khai thác IUU

Chiều ngày 5/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy các giải pháp chống khai thác IUU. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Lai Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về chống khai thác IUU. Sau hơn 6 năm EC cảnh báo "thẻ vàng" đối với hoạt động khai thác thủy sản, các ban, bộ, ngành và địa phương ven biển trong cả nước đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU. Tuy nhiên, kết quả thực hiện các khuyến nghị của EC cũng như thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU đến nay còn nhiều tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị sau 4 lần kiểm tra của đoàn thanh tra EC tại các địa phương. Trong đó, vẫn còn tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; công tác quản lý đội tàu chưa bảo đảm theo quy định; theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá một số địa phương chưa đồng bộ; thực hiện quy định xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc vẫn còn hạn chế, bảo đảm chứng minh được tính minh bạch, hợp pháp; công tác thực thi pháp luật, xử lý vi phạm IUU vẫn còn thiếu quyết liệt, không đồng đều giữa các địa phương...

Đối với tỉnh Thái Bình, thời gian qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác chống khai thác IUU và thực hiện các giải pháp khắc phục các khuyến nghị của EC. Công tác tuần tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác thủy sản trên biển được triển khai thực hiện theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên đề hàng năm. Công tác giám sát được tổ chức thường xuyên, liên tục, bảo đảm việc khai thác thủy sản của các tàu cá trong tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật. 100% tàu cá của tỉnh được kê biển, đánh dấu theo quy định; 173/175 tàu cá được cấp giấy chứng nhận theo quy định, đạt 98,85%; 100% tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên được kiểm tra, cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật. 173/175 tàu cá đang hoạt động đã lắp thiết bị giám sát hành trình. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chia sẻ 19 tài khoản theo dõi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để chủ động theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá và phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi tàu cá có sự cố trên biển. Đến nay, Thái Bình chưa phát hiện tàu cá, ngư dân của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc bị các lực lượng chức năng của nước ngoài bắt giữ.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Đây là cuộc họp thứ 9 và thời gian còn rất ít, khoảng 3 tháng nữa đoàn công tác của EC sẽ đến Việt Nam để kiểm tra, vì vậy kiên quyết không để việc bị cảnh báo "thẻ vàng" về thủy sản làm ảnh hưởng đến vị thế quốc gia, hình ảnh đất nước trên trường quốc tế. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố ven biển tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển, nhất là vùng biển giáp ranh, chống lấn, chưa phân định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các địa phương có tàu vi phạm cần quyết liệt hơn nữa, tiếp tục quản lý tàu, cảng cá, tuyên truyền tích cực để ngư dân chấp hành nghiêm các quy định theo khuyến cáo của EC. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, cụ thể công việc cần tập trung thực hiện từ nay đến trước khi đoàn thanh tra của EC sang làm việc; thành lập tổ công tác để xử lý, kiểm tra việc thực hiện khuyến nghị của EC tại các địa phương và các công việc phát sinh. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là ngư dân tích cực hưởng ứng chống khai thác IUU nhằm ngăn chặn và chấm dứt tàu cá, ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

MẠNH THẮNG

ĐOÀN KẾT LƯƠNG - GIÁO... (Tiếp theo trang 1)

xã hội được giữ vững. Kết quả đó có được là nhờ có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, trong đó có sự nỗ lực, cố gắng của đồng bào Công giáo. Với mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là đoàn kết trong các giáo xứ, giáo họ, đoàn kết lương - giáo để xây dựng xã hội ổn định, chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn với vai trò, uy tín của nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình Nguyễn Văn Đệ cùng toàn thể các chức sắc, đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy tinh thần sống đức ái trong lòng dân tộc, "Kính Chúa yêu nước", tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, thể hiện tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đồng thuận, chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi sức khỏe nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình Nguyễn Văn Đệ.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH... (Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà tết các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình.



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà tết bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức gặp mặt và trao quà cho các cháu tham gia gala "Cặp lá yêu thương - vui như tết" năm 2024. Đây là các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Bình tham gia gala "Cặp lá yêu thương - vui như tết", phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam vào tối ngày 4/2. Trong đêm gala, mỗi cháu được nhận quà trị giá 4 triệu đồng từ các nhà tài trợ.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ân cần hỏi thăm và trao 14 suất quà nhằm động viên các cháu tiếp tục cố gắng phấn đấu, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống.

* Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức trao 130 suất quà cho hội viên cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Hội Golf tỉnh hỗ trợ 100 suất quà, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 30 suất quà. Các suất quà đã được lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Golf tỉnh trao cho các hội viên cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các tổ chức nhân dịp tết Nguyên đán cổ truyền đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho các văn nghệ sĩ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các văn nghệ sĩ đón tết ấm áp, đủ đầy hơn.

* Lãnh đạo Công ty Cổ phần Green i-Park (nhà đầu tư hạ tầng

Khu công nghiệp Liên Hà Thái, Khu kinh tế Thái Bình) tổ chức trao quà tết cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Hồng Dũng (Thái Thụy). Đồng cảm với những khó khăn của các hộ nghèo địa phương, lãnh đạo Công ty Cổ phần Green i-Park hy vọng một phần quà tuy nhỏ nhưng sẽ góp phần giúp các hộ nghèo đón tết ấm áp hơn và có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Mục tiêu của Green i-Park khi đầu tư vào địa bàn Thái Thụy ngoài thu hút nguồn lực đầu tư phát triển toàn diện công nghiệp, thương mại, đô thị, dịch vụ, Công ty cũng mong muốn tạo ra nhiều việc làm, không ngừng nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần giảm nghèo bền vững.

Dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty Cổ phần Green i-Park ủng hộ, tặng 2.000 suất quà cho người nghèo với tổng trị giá 1 tỷ đồng. * Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh tặng quà hai cháu Phạm Văn Minh Tú (13 tuổi) và Phạm Nguyễn Khang (10 tuổi) - trẻ em mồ côi ở thôn Văn Động Nam, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình). Đây là số tiền được quyền góp từ toàn thể đoàn viên công đoàn trong toàn Chi nhánh. Sự hỗ trợ kịp thời của Công đoàn cơ sở Ngân hàng CSXH tỉnh đã góp phần động viên, giúp các cháu có thêm niềm tin và nghị lực để tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời

Siết chặt kiểm tra tải trọng xe

Mặc dù các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã mạnh tay xử lý xe quá khổ, quá tải, coi nơi thành thung song vẫn xuất hiện tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên đường, nhất là dịp giáp tết Nguyên đán khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT), gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.

Tiến Hải và Thái Thụy được xác định là những địa bàn trọng điểm về các lỗi vi phạm quá tải trọng cho phép, coi nơi thành thung xe. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) của 2 huyện đã tập trung lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các phương tiện có nơi thành thung, chở quá tải trọng cho phép, nhờ đó tình trạng vi phạm đã được xử lý khá triệt để. Trưởng tá Lê Đình Hưng, Phó Trưởng Công

an huyện Thái Thụy cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh về việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm xe quá khổ, quá tải trên địa bàn, Công an huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về giao thông cho người dân, các doanh nghiệp, chủ phương tiện, chủ bến bãi kinh doanh và vận tải vật liệu xây dựng. Đặc biệt, Công an huyện đã tham mưu UBND huyện tổ chức hội nghị và tổ chức ký cam kết bảo đảm trật tự ATGT, nhất là không vi phạm về quá khổ, quá tải trọng, làm vương vãi vật liệu gây ô nhiễm môi trường đối với các doanh nghiệp, chủ phương tiện, chủ bến bãi kinh doanh và vận tải vật liệu xây dựng trên địa bàn. Ngoài ra, lực lượng CSGT

cắt cử người theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng; đồng thời tuyên truyền thông tin cho nhau khi xuất hiện lực lượng chức năng dẫn đến việc kiểm tra, xử lý kịp thời nhiều khó khăn... Việc để xảy ra tình trạng xe quá tải, quá khổ hoạt động trên địa bàn đã gây ra những hệ lụy như làm giảm tuổi thọ công trình hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trưởng tá Phạm Đình Thăng, Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Tiến Hải cho biết: Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền, rà soát các chủ doanh nghiệp, phương tiện, bến bãi trên địa bàn và tổ chức ký cam kết chở hàng đúng tải trọng cho phép ngay tại các bến bãi, các điểm bốc xếp hàng hóa. Đối với các phương tiện có dấu hiệu, hành vi coi nhỡ xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất, có tình chở quá tải trọng cho phép, chúng tôi kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu chủ

phương tiện tự nguyện cắt bỏ thành thung. Anh Hoàng Anh Tấn, chủ bến bãi vật liệu xây dựng tại xã Tây Lương (Tiền Hải) cho biết: Lực lượng CSGT huyện Thái Hải thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ. Chúng tôi quán triệt tới đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự

ATGT, cam kết không bốc xếp hàng hóa quá tải trọng, không coi nơi thành thung... khi tham gia giao thông. Năm 2023, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tiến hành lập biên bản, xử lý vi phạm liên quan đến chở hàng quá tải, coi nhỡ thành thung gần 750 trường hợp, phạt tiền trên 4,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lực lượng Thanh

tra Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương tiến hành hàng trăm cuộc thanh tra, kiểm soát xử lý về tải trọng xe lưu thông trên các tuyến đường. Riêng Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ lập biên bản xử lý 186 trường hợp vi phạm. Đại tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, Công an tỉnh liên tục chỉ đạo công an các huyện, thành phố và Phòng CSGT tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, đặc biệt là vi phạm liên quan đến chở quá tải, quá khổ, coi nhỡ thung xe... đồng thời kết hợp tuyên truyền để lái xe nhận thức được hành vi vi phạm của mình và tự giác chấp hành. Việc duy trì liên tục, thường xuyên giúp nâng cao nhận thức trong tham gia giao thông của người dân, nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.



Lực lượng CSGT Công an huyện Tiến Hải tuyên truyền, nhắc nhở chủ các bến vật liệu xây dựng chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông.

NGUYỄN THỜI